

# สายการบินเอทิฮัด เพิ่มเที่ยวบินไปยัง 8 จุดหมาย ปลายทางใหม่ในปี 2557



สายการบินเอทิฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ได้ประกาศแผนการที่จะแนะนำ 3 จุดหมายปลายทางใหม่ ในเครือข่ายการบินหลักระหว่างประเทศในปี 2557



สืบเนื่องมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษแรกของ สายการบินเอทิฮัด สายการบินเอทิฮัดจึงเปิดให้บริการเที่ยวบินประจำวันไปยังกรุงโรม (อิตาลี) และชัยปุระ (อินเดีย) และเที่ยวบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังเยเรวาน (อาร์เมเนีย)

เส้นทางใหม่เหล่านี้ จะเข้าร่วมบริการเที่ยวบินรายวันที่ได้ทำการประกาศก่อนหน้านี้ ซึ่งบินไปยัง ลอสแอนเจลิส และสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังดัลลัส (สหรัฐอเมริกา) และเที่ยวบินต่อวันไปยังซูริค (สวิสเซอร์แลนด์)

เฟิร์ธ (ออสเตรเลีย) เมดินา (ซาอุดีอาระเบีย) ซึ่งเที่ยวบินทั้งหมดนี้จะเริ่มให้บริการในปี 2557

8 เส้นทางบินใหม่จะเพิ่มเครือข่ายการบินทั่วโลกของสายการบินเอทิฮัดเป็น 102 จุดหมายปลายทางในปีหน้า

มร.เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหาร สายการบินเอทิฮัดกล่าวว่า “นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตทางยุทธศาสตร์และการวัดผล ซึ่งจะเสริมสร้างอนาคตของผู้ให้บริการทางการบินแห่งชาติของยูเออี และเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาบูดาบีให้เป็นศูนย์กลางการบินของโลก”

“ด้วยการทำเที่ยวบินร่วม และพันธมิตรคู่ค้าหุ้นส่วน เราได้สร้างเครือข่ายทางการบินไปยัง 375 จุดหมายปลายทางรูปแบบความร่วมมือนี้ เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงตลาดโลก ในภูมิภาคที่มีข้อจำกัด

แต่ที่สำคัญกว่านั้น มันช่วยให้เรามีข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยการให้ตัวเลือกที่มากกว่า และการเชื่อมต่อที่ดีกว่าผ่านศูนย์กลางของเราในอาบูดาบี

พันธมิตรคู่ค้าหุ้นส่วนของสายการบินเอทีฮัดในปัจจุบัน ประกอบด้วย สายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์ลีนกัส สายการบินแอร์เซอร์เบีย สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินดาร์วิน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติกฎระเบียบ) สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ และ สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย

แผนการเครือข่ายการบินปี 2557 มีกำหนดที่จะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและการเชื่อมต่อบนเส้นทางที่มีอยู่ โดยการคาดการณ์ว่าอัตราการให้บริการจะเติบโตขึ้นอีก 20 เปอร์เซ็นต์

เพื่อสนับสนุนขั้นตอนต่อไปของการขยายตัวของเครือข่ายทั่วโลก สายการบินเอทีฮัดจะได้รับการส่งมอบเครื่องบินเพิ่มอีก 20 ลำ ในปีหน้า รวมถึงการมาถึงของเครื่องบินโดยสารโบอิง 787-9 ดรีมไลเนอร์ส ลำแรก และ เครื่องบินแอร์บัส เอ 380

สายการบินเอทีฮัดยังจะได้รับการส่งมอบเครื่องบินโบอิง 777-200 แอลอาร์ อีก 5 ลำ เครื่องบินโบอิง 777-300อีอาร์ 1 ลำ เครื่องบินแอร์บัส เอ320 3 ลำ เครื่องบินแอร์บัส เอ 321 3 ลำ เครื่องบินแอร์บัส เอ 300-200 4 ลำ เครื่องบินบรรทุกสินค้า แอร์บัส เอ 330 1 ลำ ในปี 2557

โดยรวมแล้วสายการบินเอทีฮัดจะมีเครื่องบินแบบลำตัวกว้างและแบบลำตัวแคบที่สามารถสั่งซื้อกว่า 220 ลำ รวมทั้งตัวเลือกและสิทธิในการสั่งซื้อ อีก 81 ลำ ซึ่งรวมถึงการสั่งซื้อที่ผ่านมา ในเครื่องบินแอร์บัส 117 ลำ และเครื่องบินโบอิง 82 ลำ ซึ่งมีมูลค่ารวม 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามประกาศที่งานดูไบแอร์โชว์เมื่อเดือนที่แล้ว

มร.เจมส์ โฮแกน กล่าวเสริมว่า “ด้วยแผนการที่มุ่งมั่น ที่จะเร่งการเจริญเติบโตของการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเราในอนาคต การขยายตัวของฝูงบินของเราในระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญ การที่สายการบินเอทีฮัดจะได้รับการส่งมอบเครื่องบินเพิ่มในอนาคต จะช่วยให้เราสามารถทำการทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในตลาด และเพิ่มเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่มากยิ่งขึ้น กว่า 30 เส้นทางระหว่างประเทศใหม่ที่วางแผนเปิดให้บริการไว้ภายในปี 2563

## ตารางเส้นทางการบินใหม่ของสายการบินเอทีฮัด ในปี 2557

จุดหมายปลายทาง	วันการเปิดบริการ	จำนวนเที่ยวบิน
เมดิना	1 กุมภาพันธ์ 2557	ทุกวัน
ชัยปุระ	1 เมษายน 2557	ทุกวัน
ลอสแอนเจลิส	1 มิถุนายน 2557	ทุกวัน
ซูริก	1 มิถุนายน 2557	ทุกวัน
เยเรวาน	2 กรกฎาคม 2557	4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
โรม	15 กรกฎาคม 2557	ทุกวัน
เพิร์ธ	15 กรกฎาคม 2557	ทุกวัน
ดัลลัส	3 ธันวาคม 2557	3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์